

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีบัญชี 2563

หน่วยกำกับดูแล



คณะกรรมการ ธ.ก.ส. นายธนารัตน์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) สาขาสถาบันการเงิน เพื่อรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย และแผนการดำเนินงาน ของรัฐวิสาหกิจ (Vision Meeting) ประจำปีบัญชี 2564 ของ ธ.ก.ส. พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม คณะกรรมการธนาคารชั้น 23 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่



คณะกรรมการ ธ.ก.ส.



นางอุษุกร สิริโยธิน และนายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทบทวนแผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายเสกสรรค์ จันทร์ขวง ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วมการรับฟัง ณ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่



ลูกค้า ผู้ประกอบการ เครือข่าย



นางสาวรีนวนดี สุวรรณมงคล นายสุวิชัย โรจนวานิช นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. นายธนาร์ตัน งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยฝ่ายจัดการและผู้บริหาร ศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง จังหวัดสระบุรี โดยร่วมประชุมหารือผลกระทบจากการเปิดเสรีสินค้า โคนมของไทย (FTA) กับ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด และเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ผู้เลี้ยงโคนม "เตื่อนใจฟาร์ม" พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ธ.ก.ส. สาขาลำพญากลาง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในพื้นที่



นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ ธ.ก.ส. นายสุรชัย รัตมี รองผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของทนายทเกษตรกร ธ.ก.ส. ผู้เลี้ยงโคเนื้อ และจำหน่ายพันธุ์หญ้า และเป็นหัวหน้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหญ้าบ้านมอดินแดง หยกฟาร์ม จังหวัดกาฬสินธุ์ และตรวจเยี่ยมกลุ่มธนาคารโครู่เรื่อง เมืองยโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ผู้รวบรวมโคเนื้อของเขตอีสานใต้ เพื่อส่งออกต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย และจีน





นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง



นางสาวรีนาวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยนายยุวพล วัตถุ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาकार พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาकारเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาकारออมสิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด สมาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และบริษัท ทูรคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการส่งเสริมวิสาหกิจให้เกิดความยั่งยืน โดยร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึง ระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ทุกฝ่าย พร้อมเยี่ยมชมบูธ ธ.ก.ส. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ



ประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda)

ประจำปีบัญชี 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ธนาคารจัดประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปีบัญชี 2564 โดยธนาคารประกาศให้ปีบัญชี 2564 เป็นปีแห่งการฟื้นฟูลูกค้า พัฒนาคุณภาพงาน สานต่อธุรกิจชุมชน มุ่งเน้นนวัตกรรม นำองค์กรสู่ความยั่งยืน



ฟื้นฟูลูกค้า

มุ่งเน้นการบริหารจัดการหนี้และยกระดับรายได้ให้กับลูกค้าทุกรายอย่างเป็นระบบ

พัฒนาคุณภาพงาน

มุ่งเน้น 5 คุณภาพ (5Q) คือ คุณภาพหนี้ คุณภาพสินเชื่อ คุณภาพหลักประกัน คุณภาพข้อมูล และคุณภาพการบริการ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่ ธปท. กำหนดและข้อห้ามต่างๆ รวมทั้ง Market Conduct ที่มีหลัก 4 ไม่ คือ ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน และไม่เอาเปรียบ

สานต่อธุรกิจชุมชน

โดยความสำคัญและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งยกระดับลูกค้าและค้นหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและสถาบันเกษตรกร

นำองค์กรสู่ความยั่งยืน

เริ่มจากการบริหารจัดการองค์กรภายใต้แนวคิด ESG สู่การเป็นธนาคารที่ยั่งยืน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญทั้งการ Re Skill / Up Skill / New Skill และ ปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม

มุ่งเน้นนวัตกรรม

มุ่ง 3 ด้าน คือ นำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ธนาคาร และ ร่วมมือกับพันธมิตรในการนำนวัตกรรมมาใช้ในรูปแบบ Platform ด้านการเกษตร

ซึ่งการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในปีบัญชี 2564 พวกเราต้องเข้าไปใช้ความช่วยเหลือ ทั้งความรู้ เงินทุน การเชื่อมโยง การผลิต การตลาด และสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นเป้าหมาย อุดมการณ์ของ ธ.ก.ส. ตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรจนปัจจุบัน